



รายงานการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที

ครั้งที่ 14

ประจำเดือนเมษายน 2558

ในเดือนเมษายน 2558 การดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการฯ ประกอบด้วย

1. การประชุมคณะทำงาน AD-Hoc กลุ่มย่อยครั้งที่ 3

สำนักงานเลขานุการไทย- อียูเฟล็กที (TEFSO) ได้จัดประชุมคณะทำงาน AD-Hoc กลุ่มย่อย ซึ่งประกอบด้วย นายจิรวัดน์ ตั้งกิจงามวงศ์ ผู้แทนจากภาคธุรกิจ นางสาววรางคนา รัตนรัตน์ ผู้แทนจากภาคประชาสังคม ดร.สมฤดี นิโครวัดมัยยง ที่ปรึกษาอียู – เฟล็กที จากสถาบันป่าไม้ยุโรป (EFI) และนายสภลท์ บุญเสริมสุข ผู้แทนจากภาครัฐ ในวันที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 13.00 – 18.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการไทย – อียูเฟล็กที เพื่อปรึกษาหารือ เตรียมการ และติดตามความก้าวหน้าของโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับนิยามความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ในประเทศไทย” ซึ่งที่ประชุมมีมติให้กำหนดการเปิดตัวโครงการฯ ดังกล่าว ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00-11.00 น. โดยประมาณ ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี โดยเรียนเชิญ นายกรัฐมนตรีประธานในพิธีเปิดนอกจากนี้ยังได้เตรียมการเรื่องหัวข้อการบรรยาย รวมถึงระบุตัววิทยากร

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การมีส่วนร่วมในการกำหนดนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย” ครั้งที่ 2

TEFSO ได้รับข้อคิดเห็นต่อนิยามความถูกต้องตามกฎหมายของสหภาพยุโรป โดย Mr. Luca Perez ผู้แทนสหภาพยุโรป (ด้านเทคนิค) และได้แปลข้อคิดเห็นดังกล่าวเป็นภาษาไทย เพื่อนำเข้าหารือในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การมีส่วนร่วมในการกำหนดนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2558 ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนา แก้ไข และปรับปรุงร่างนิยามความถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการ TEFSO นำเสนอ Roadmap ต่อที่ประชุมซึ่งกำหนดให้ภาคผนวกทั้ง 10 ภาคผนวก มีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2015-2019)

ที่ประชุมมีมติเลื่อนการเปิดตัวโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับนิยามความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ในประเทศไทย” เป็นวันที่ 4-5 สิงหาคม 2558 โดยมีเป้าหมายเป็นผู้บริหารระดับสูง เพื่อกระตุ้นความตระหนักและหวังให้เกิดการผลักดันเกี่ยวกับ FLEGT ในประเทศไทย

3. วิดีโอโปรโมทการดำเนินการ FLEGT ในประเทศไทย

การจัดทำวิดีโออยู่ในขั้นตอนการจัดทำและพัฒนาเนื้อหาที่ต้องการจะสื่อโดยวิดีโอดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่การดำเนินการ FLEGT ในบริบทของประเทศไทยเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขที่เป็นรูปธรรมผ่านกระบวนการ FLEGT